



'ยาเม็ดปาร์ตี-เดด เรป'

จากกรณี นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รพช.สาธาณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในขณะที่กลุ่มวิจัยมีการใช้ "ยาเม็ดปาร์ตี" และ "เดด เรป" ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเตรียมที่จะออกประกาศให้สารใน "ยาเม็ดปาร์ตี" เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 นั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อธิบายว่า ยาเสพติดที่มีการนำมาใช้ในสถานบันเทิงมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน รวมเรียกว่า "คลับ ดร๊ากส์" ซึ่งบัญญัติขึ้นโดยสถานยาเสพติดแห่งชาติสหรัฐ ส่วนในยุโรปเรียก "ปาร์ตี ดร๊ากส์" ในบ้านเราประกอบด้วยยาเสพติดประเภท ยาอี ยาเค ยาไอซ์ โคเคน หรือยาในกลุ่มเบนโซไดอะซีปีนส์

ยาเม็ดปาร์ตี เป็นชื่อเรียกของสารในกลุ่ม "ฟีเพอราซีน" สารกลุ่มนี้มีหลายตัว ที่พบมาก คือ "เบนซิลฟีเพอราซีน" หรือ "บีแซดพี" และอีกชนิดคือ "ทีเอฟเอ็มพี" โดย "บีแซดพี" จะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางคล้ายยาอีและ ยาน้ำ ทำให้เกิดอาการเคลิ้มฝัน และมีผลต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจ ส่วน "ทีเอฟเอ็มพี" มีฤทธิ์ทำให้ประสาทหลอนคล้ายยาอี ผู้เสพจึงมักใช้สารสองชนิดร่วมกันเพื่อเสริมฤทธิ์ แต่สารในกลุ่มนี้มีผลข้างเคียง เช่น ทำให้ใจสั่น ความดันโลหิตสูง สับสนนอนไม่หลับ และจากการศึกษาในหนูพบว่า การใช้ร่วมกันในขนาดสูง จะทำให้เกิดอาการชัก หรือถ้าใช้ร่วมกับยาเสพติดอื่น และแอลกอฮอล์อาจทำให้เสียชีวิตได้

"ฟีเพอราซีน" มีฤทธิ์กระตุ้นประสาทน้อยกว่า "เมทแอมเฟตามีน" 10 เท่า ปัจจุบันมีหลายประเทศที่ควบคุมสารเหล่านี้ เช่น สหรัฐ นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น สำหรับประเทศไทยยังไม่ได้มีการควบคุมตามกฎหมาย แต่จากการตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติด ของห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 3 ชลบุรี และสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้รับตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ของกลางระหว่างปี 2552-2553 พบ "บีแซดพี" และ "ทีเอฟเอ็มพี" เป็นแคปซูล คล้ายอาหารเสริม และชนิดเม็ดคล้ายยาเม็ด

และกรงเทพฯ จำนวนของกลาง 8,000 แคปซูล กับ 12 เม็ด



นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทำหนังสือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เพื่อทราบและพิจารณาควบคุม ทั้งนี้กองวัตถุเสพติด อย. ได้นำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาบัญชีและประเภทยาเสพติดให้โทษในการประชุมเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2553 ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นควรควบคุมสารทั้ง 2 ชนิดคือ "บีแซดพี" และ "ทีเอฟเอ็มพี" เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เนื่องจากมีคุณสมบัติคล้ายยาอีและสารกลุ่มแอมเฟตามีน ประกอบกับปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย และได้นำเรื่องพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาบัญชี

กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและพิจารณาบัญญัติกฎหมาย เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2553 ได้พิจารณาเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อ และประเภทยาเสพติดให้โทษประเภท 1 พ.ศ. ...พร้อมทั้งร่างบัญชีท้ายประกาศ โดยได้ระบุเพิ่ม "บีแซดพี" และ "ทีเอฟเอ็มพี" ไว้ในร่างบัญชีท้ายประกาศ ในลำดับที่ 6 และ 44 ซึ่งเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2554

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการควบคุมสารทั้ง 2 ชนิด เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เพื่อนำเสนอให้ รว.สาธารณสุขลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ส่วน "เดด เรป" นั้น นพ.นิพนธ์ อธิบายว่า เป็นชื่อเรียกกลุ่มยาที่นำมาใช้ก่ออาชญากรรมในการมอมสาร ชนินสาว มักมีฤทธิ์ทำให้นอนหลับ เช่น จีเอชบี มิคาโซแลม ฟลูนิทราซีแอม

อย่าง "จีเอชบี" เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 1 รูปแบบที่เสพจะอยู่ในรูปเกล็ดอาจเป็นผง เม็ด สารละลาย ไม้มีสี ไม้มีกลิ่น มีรสเค็ม ถ้าได้รับยาในขนาดเล็กน้อยจะออกฤทธิ์คล้ายกับการดื่มแอลกอฮอล์ ลดความกระวนกระวาย มีความรู้สึกเคลิบเคลิ้ม ผ่อนคลาย ถ้าเสพในขนาดสูงอาจทำให้หลับ จนถึงหมดสติ ถ้าเสพเกิดขนาดโดยเฉพาะการเสพร่วมกับแอลกอฮอล์หรือยาที่มีฤทธิ์กดประสาท จะเพิ่มฤทธิ์ของยา ทำให้มีนิมง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ การหายใจและการเต้นของหัวใจช้าลง สูญเสียความจำ กล้ามเนื้ออ่อนเปลี้ย หมดสติ และเสียชีวิต ที่มีการระบาดในกลุ่มนักท่องเที่ยวนั้น เป็นเพราะมีฤทธิ์ทำให้เคลิบเคลิ้มเป็นสุข ทำให้มีการใช้ยาในทางที่ผิด

[ต่ออีกหน้า]

โดยเฉพาะก่ออาชญากรรมทางเพศ เพราะจะทำให้ผู้
ถูกกระทำหมดความสามารถที่จะป้องกันตัวเอง

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2552 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์เชียงใหม่ ได้รับของกลางจากสถานีตำรวจ

ภูธรแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ผู้ต้องหาเป็นชาว
พม่าเร่ขายสินค้า ตรวจพบจีเอชบี มีลักษณะเป็นผง
บรรจุในซองอะลูมิเนียม และลักษณะเป็นของเหลวใส
บรรจุในขวดแก้วและขวดพลาสติก ต่อมาวันที่ 5 ม.ค.
2553 ได้รับของกลางจากสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นผงละเอียดสีขาว บรรจุในซอง
อะลูมิเนียมฟอยล์สีแดง และหลอดกาแฟสีขาวมีความ
ผงสีขาว โดยผู้ต้องหาได้ผสมของกลางในเครื่องตี
ให้ผู้เสียหายดื่ม ทำให้อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขจัดขึ้น
ได้ จากนั้นได้ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย ของกลาง
ดังกล่าวตรวจพบเป็นจีเอชบีเช่นกัน และเมื่อวันที่ 19
ก.ค. ได้รับของกลางจากสถานีตำรวจภูธรแม่สาย อ.แม่
สาย จ.เชียงราย ผู้ต้องหาเป็นชาวพม่าเร่ขายสินค้า
พบผงสีขาวบรรจุในซองอะลูมิเนียม ตรวจพบจีเอชบี

สรุป คือ กระทรวงสาธารณสุขเตรียมออก
ประกาศควบคุมสาร 2 ชนิดใน "ยาเม็ดปาร์ตี"
เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดในมัยานเรา ส่วน "เคด เจป" นั้นเป็น
ชื่อเรียกกลุ่มยาที่มักใช้ก่ออาชญากรรมอมสาว
ข่มขืน.

นวพรรษ บุญชาญ : รายงาน